

Số: 33 /TB-VP

Hòn Đất, ngày 13 tháng 4 năm 2018

### THÔNG BÁO

**Kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện, Trương Văn Minh tại buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Phước về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới**

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban Chỉ đạo huyện cùng đoàn công tác của huyện tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND xã Mỹ Phước về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Qua nghe báo cáo của UBND xã Mỹ Phước về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; các ý kiến phát biểu thảo luận, đóng góp tại buổi làm việc. Sau cùng, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban Chỉ đạo huyện, Trương Văn Minh kết luận và chỉ đạo như sau:

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới những năm qua cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Mỹ Phước đã có nhiều cố gắng, phối hợp với các ngành chuyên môn cấp huyện thực hiện hoàn thành và giữ vững các tiêu chí đạt được; đến nay, theo báo cáo của UBND xã cơ bản đạt 11/19 tiêu chí, còn 8 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông (TC2), Trường học (TC5), Cơ sở vật chất văn hóa (TC6), Thu nhập (TC10), Tổ chức sản xuất (TC 13), Y tế (TC15), Môi trường và an toàn thực phẩm (TC17), Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (TC 18).

Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá của các ngành chuyên môn cấp huyện, đối với các tiêu chí đã đạt (theo báo cáo của xã) vẫn còn một số nội dung tiêu chí chưa đạt theo quy định và cần phải tiếp tục thực hiện để hoàn thành. Do đó, để thực hiện hoàn thành 19/19 TC nông thôn mới vào năm 2020; Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện và xã Mỹ Phước tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ; chủ động phối hợp rà soát, đánh giá cụ thể mức độ đạt của từng tiêu chí, xác định rõ các tiêu chí đã đạt được, những nội dung, những tiêu chí chưa đạt để tập trung triển khai thực hiện quyết liệt với tinh thần và trách nhiệm cao.

2. Các số liệu trong báo cáo phải được rà soát, thống nhất và có đủ cơ sở, hồ sơ, giấy tờ để chứng minh, nhất là số liệu về hộ, nhân khẩu,... Đối với các tiêu chí, những nội dung đã đạt phải tiếp tục giữ vững và nâng cao; chủ động hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, biểu bảng, số liệu,... làm cơ sở chứng minh và xét công nhận theo quy định.



3. Đề nghị Đảng ủy, UBND, Ban Quản lý NTM xã Mỹ Phước tập trung nguồn lực, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có sự chủ động, không được trông chờ, ỉ lại vào cấp trên hỗ trợ, chỉ đạo mới thực hiện, nhất là những việc xã, ấp và Nhân dân cần làm.

Phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể cho từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để theo dõi, tập trung chỉ đạo thực hiện và phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2020 theo kế hoạch đề ra.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện cụ thể từng nội dung tiêu chí, có lộ trình, ai thực hiện và thời gian hoàn thành; có sự kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo, chú ý đối với các tiêu chí chưa đạt, các nội dung đạt thấp, nhất là tiêu chí về môi trường và phát triển HTX hoạt động có hiệu quả 02 năm liền.

Chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã, ấp phối hợp, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới đến đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân để cùng chia sẻ những khó khăn và chung sức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Chủ động, phối hợp tốt với các ngành chức năng cấp huyện trong quá trình thực hiện; phản ánh, đề xuất để giải quyết các khó khăn, vướng mắc về UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện và các ngành chuyên môn cấp huyện để hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời.

4. Các cơ quan, đơn vị cấp huyện tạo điều kiện hướng dẫn, hỗ trợ xã trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện về kết quả thực hiện đối với tiêu chí do ngành mình phụ trách.

5. Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện theo dõi, triển khai kịp thời các văn bản mới có liên quan đến xây dựng nông thôn mới để các ngành, các xã biết và thực hiện; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ xã Mỹ Phước lập các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng NTM, kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

6. Nội dung chỉ đạo thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt, các nội dung tiêu chí đạt thấp, cụ thể:

a) Tiêu chí số 2 (giao thông)

Giao UBND, Ban Quản lý NTM xã phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, xác định và phân biệt rõ các loại đường theo quy định của tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chia sẻ khó khăn để chung tay, góp sức thực hiện hoàn thành tiêu chí.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn, hỗ trợ xã trong việc rà soát, đánh giá và tham mưu, đề xuất đầu tư để hoàn thành tiêu chí.

b) Tiêu chí số 5 (Trường học)

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu thực hiện và đảm bảo hoàn thành tiêu chí trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

c) Tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa)

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tranh thủ các nguồn vốn để đề xuất UBND huyện bố trí thực hiện hoàn thành nội dung tiêu chí 6.1 hoặc tham mưu UBND huyện đề xuất tỉnh hỗ trợ, bố trí vốn để thực hiện; đảm bảo thời gian hoàn thành để xét công nhận theo kế hoạch.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, hỗ trợ xã thực hiện hoàn thành hoặc đảm bảo đủ điều kiện để xét công nhận đạt chuẩn nội dung tiêu chí 6.2.

Nội dung tiêu chí 6.3 thực hiện theo lộ trình về nguồn vốn Chương trình NTM được phân bổ hàng năm và thực hiện việc đầu tư, xây dựng theo thiết kế mẫu gắn với việc xây dựng nhà vệ sinh tại mỗi trụ sở.

d) Tiêu chí số 10 (Thu nhập)

Giao UBND, Ban Quản lý NTM xã rà soát, xác định và tính toán cụ thể các nguồn thu nhập. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp sản xuất, tăng cường các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo công ăn, việc làm và tăng cao thu nhập cho người dân.

Đề nghị Chi cục thống kê hướng dẫn, hỗ trợ xã trong việc rà soát, cách tính toán theo quy định.

e) Tiêu chí số 11 (Hộ nghèo)

Trên cơ sở danh sách hộ nghèo; giao UBND xã xây dựng kế hoạch (kèm theo danh sách hộ nghèo) để chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp giảm nghèo cụ thể cho từng đối tượng nghèo, lĩnh vực nghèo nhằm đảm bảo đạt tiêu chí theo quy định.

f) Tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất)

Đề nghị Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo phát triển KTTT xã chỉ đạo sớm thành lập HTX trong Quý II/2018 và theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ HTX hoạt động có hiệu quả theo mô hình HTX kiểu mới, có sự tham gia, đầu tư, liên kết và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, hỗ trợ xã thực hiện hoàn thành tiêu chí theo đúng quy định.

g) Tiêu chí số 15 (Y tế)

Giao Phòng Y tế chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, có giải pháp để thực hiện hoàn thành tiêu chí 15.2 theo quy định.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện mở rộng mạng lưới, đại lý bán BHYT trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân mua BHYT; có chính sách phù hợp để hỗ trợ cộng tác viên vận động tham gia BHYT ở địa phương nhất là đối với các hội, đoàn thể. Đồng thời, phối hợp xã trong việc tính toán tỷ lệ tham gia BHYT.

Giao UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Tập trung thực hiện các biện pháp xã hội hóa, xây dựng và nhân rộng các mô hình của hội, đoàn thể về vận động tham gia BHYT; bên cạnh đó, tiến hành rà soát, xác định những trường hợp đi làm ăn xa để thu thập thông tin của những người đã tham gia BHYT ngoài huyện (lấy số liệu, số thẻ); chủ động



cung cấp và phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện để đánh giá đúng tỷ lệ tham gia BHYT của địa phương.

h) Tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm)

Giao UBND xã tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; yêu cầu các hộ có nhà vệ sinh trên sông làm cam kết tháo dỡ, trường hợp không tự tháo dỡ phải thành lập đoàn để tiến hành tháo dỡ. Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng cảnh quan môi trường, chỉnh trang nhà cửa, xử lý rác thải tại hộ gia đình,... và liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, rà soát và tính toán tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch; biện pháp xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nhắc nhở các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trường hợp không chấp hành thì xử lý theo quy định; kiểm tra và yêu cầu chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đầy đủ các thủ tục về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ xã thực hiện hoàn thành tiêu chí.

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất bố trí nguồn vốn Chương trình NTM được phân bổ để đầu tư hoặc mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt (từ địa bàn xã khác) cho người dân trên địa bàn xã trong năm 2019.

i) Tiêu chí số 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật)

Đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện tốt công tác tự phê bình, phê bình và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Giao Phòng Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu trong việc sắp xếp, bố trí và củng cố hệ thống chính trị của xã, đảm bảo đầy đủ số lượng cán bộ, công chức theo quy định.

Giao Phòng Tư pháp hướng dẫn, hỗ trợ xã thực hiện nội dung tiêu chí 18.5 'xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật'.

7. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã tham mưu, đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết nhằm quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả quỹ đất công trên địa bàn xã.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (được phân công phụ trách từng tiêu chí NTM), các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND, Ban Quản lý NTM xã Mỹ Phước biết, để thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như TB;
- Đồng chí Giang Quang, UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện ;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, các CV;
- Đảng ủy, HĐND xã Mỹ Phước;
- Lưu: VT, nmlap "đăng công TTĐT huyện".

